

## กระทู้ถามที่ ๘๖๖ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขปัญหาพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยพระสงฆ์มีหน้าที่หลักคือการธำรงรักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาให้ยั่งยืนสืบไป และต้องประพฤติตนให้เป็นไปตามพุทธบัญญัติ เพราะปัจจัยที่ทำให้พระศาสดาคำรงอยู่ต่อเมื่อพระภิกษุเป็นผู้เคารพ ยำเกรงในศาสนา ในธรรม ในสงฆ์ ในสิกขา ในกันและกัน แต่ปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์กระทำผิดวินัยจำนวนมากโดยปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ โดยขณะนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกันมากถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนาไทย ซึ่งเรื่องทีพระสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะสมมีทั้งทีเป็นการกระทำผิดทางหลักเกณฑ์ ทางพระธรรมวินัย และการกระทำบางอย่างก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรณีพระสงฆ์มีความซู้สาวกับสีกา พระสงฆ์เสพหรือค้ายาเสพติด พระสงฆ์ล่าสัตว์ พระสงฆ์ที่มีลักษณะการอวดอุตริอวดคุณวิเศษทีไม่มีในตน หรือการทีพระสงฆ์วางตนไม่เหมาะสมด้วยฐานานุกรมของสงฆ์ เช่น การใช้ยานพาหนะทีเกินความจำเป็น ใช้รถยนต์หรูหรานั่งเครื่องบินเหมาลำ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาโดยเหตุทีมาจากพระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน ประพฤติตนมิชอบเสียเอง ส่งผลทำให้พุทธศาสนิกชนขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ แม้กรณีทีพระสงฆ์ประพฤติผิดหลักเกณฑ์พระธรรมวินัยโดยหลักการก็จะมีกรลงโทษให้ปราชิกหรือสละสมณเพศ แต่บางครั้งวิธีการดังกล่าวก็เป็นการแก้ไขปัญหาทีปลายเหตุ จึงเห็นว่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรทีคอยตรวจสอบการเข้ามาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์จะต้องมีหลักเกณฑ์ทีเคร่งครัดในด้านจริยธรรมและคุณธรรมต่อผู้รับอุปสมบท เพื่อมิให้การบวชเป็นเพียงหน้าทีอย่างหนึ่งของชายไทยทีจะต้องกระทำเมื่อถึงวัยอันควร อันเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาหรือเป็นเพียงพิธีกรรมประเพณีทีสืบต่อมาเท่านั้น ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดควรเข้มงวดให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พระธรรมวินัย

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการที่พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทเป็นผู้เผยแผ่  
พระพุทธศาสนาให้อยู่ไปตลอดกาลนาน จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหา  
พระสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

จตุ ไกรฤกษ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ

แบบบัญชีรายชื่อ

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๖๖ ร.

ของ นายจตุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ แบบบัญชีรายชื่อ  
เรื่อง แก้ไขปัญหาพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย

ข้าพเจ้า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง แก้ไขปัญหาพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย ของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้องที่ได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้

### คำตอบ

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า

๑. มหาเถรสมาคม ได้มีมติมหาเถรสมาคมกรณีพระภิกษุประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม ที่พระภิกษุผู้มีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสาธิตตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อออนไลน์เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ โดยแจ้งมติมหาเถรสมาคมให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑.๑ กำชับให้พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตามกฎหมายมหาเถรสมาคม และต้องเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด

๑.๒ กำชับให้เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรในปกครองประพฤติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด

๑.๓ กำชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับ ตรวจสอบพระภิกษุผู้อยู่ในปกครองในแต่ละระดับประพฤติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบเห็นหรือทราบข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมพระภิกษุในปกครองที่ไม่เหมาะสมให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

๒. มหาเถรสมาคมได้มีมติมหาเถรสมาคมกรณีบุคคลหนีคดีเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา มีมติมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายเพื่อกำชับให้พระอุปัชฌาย์ได้คัดกรองบุคคลที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบท ตามกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๘/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บรรพชาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด

๓. การรับเรื่องร้องเรียนกรณีพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารย์ไม่เหมาะสมหรือเหตุการณ์อื่นที่อาจเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาได้รับการดำเนินการและตอบสนองเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการบูรณาการงานร่วมกัน โดยใช้หมายเลขสายด่วน ๑๓๗๔ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อจะได้แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันที่ที่ไม่ให้ปรากฏเป็นเรื่องราว ทางสื่อสังคมออนไลน์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อโปรดทราบและขอความเมตตาแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตการปกครองทราบ

และนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือดำเนินการมอบสำนักงาน  
พระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) จังหวัด ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา และร่วมกันสร้างการรับรู้  
ให้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และมอบหมาย  
นายอำเภอทุกอำเภอเพื่อแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันร่วมกับฝ่ายปกครองต่าง ๆ ได้ทราบถึงกระบวนการ  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ผ่านหมายเลข ๑๓๗๔